




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>แก้ปัญหาหยาเสฟตีดวาระแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, Bangkok Post) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, การเงินธนาคาร, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, Bangkok Post, The Nation Website, inn, ch3, fm91bkk, thereporters, thebangkokinsight, amarin, pptv, posttoday, the standard)</p> <p>- นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด “Seal Stop Safe” ผนึกกำลัง 51 อำเภอยาเสพติด เพื่อมอบนโยบายในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถเร่งรัดการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในส่วนของรัฐบาลพร้อมดูแลสนับสนุนทหารและอาสาสมัครอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนผ่านโครงการทำวงผาโมเดล จ.น่าน และ ธวัชบุรีโมเดล จ.ร้อยเอ็ด พบว่าผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด นอกจากหายกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว ยังมีความภาคภูมิใจที่สามารถหลุดพ้นจากยาเสพติดได้ สิ่งที่คุณคนร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติการในวันนี้ คือการให้โอกาสทำให้ผู้ที่เคยติดยาเสพติดได้กลับมาทำประโยชน์ให้สังคมอีกครั้ง</p>	
<p>สร. ไฟเขียว ‘รพ.หนองปรือ’ ตั้ง ‘กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน” ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 3 4 5 9 และ 11 เนื่องด้วย อ.ก.พ.สป.สธ. มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองปรือ สสจ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเกลี้ยอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ สป.สธ. กำหนด นอกจากนี้ อ.ก.พ. สป.สธ. ยังได้กำหนดแนวทางการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอรับการประเมิน เพื่อจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 5 แห่ง ให้เร่งดำเนินการประเมิน เพื่อจัดตั้งกลุ่มงานฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p>	
<p>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, TNN, thaigov, thailandplus, pptvhd, hfocus, thaigov)</p> <p>- ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 แถลงข่าวรายวันสถานการณ์ฝุ่นว่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 68 ไม่มีจังหวัดกลุ่มสีฟ้า จังหวัดกลุ่มสีเขียวมี 15 จังหวัด จังหวัดกลุ่มสีเหลือง มี 30 จังหวัด จังหวัดกลุ่มสีส้ม มี 31 จังหวัด และไม่มีจังหวัดกลุ่มสีแดง โดยค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 รอบ 24 ชม.ที่เกินมาตรฐานมี 31 จังหวัด แต่ยังไม่มียังจังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องเกิน 3 วัน แนวทางการดูแลสุขภาพประชาชนให้ดูตามระดับความเข้มข้นของฝุ่น ในจังหวัดกลุ่มสีส้มและสีแดง แนะนำให้ลดการออกกำลังกายกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น รวมถึงลดการทำกิจกรรมที่ก่อฝุ่นในบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านและอยู่ในที่ปลอดฝุ่น</p> <p>- พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ นพ.ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก อธิบายถึงผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ที่มีขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดและทำให้เกิดอาการอักเสบในหลอดลมและเนื้อปอด ส่งผลให้เกิดโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง หรือมะเร็งปอดได้ โดยมีอาการไอ จาม น้ำมูกเพิ่มขึ้น หรือโรคที่มีอยู่เดิมอาการกำเริบ ทั้งนี้ ผลวิจัยพบว่า การได้รับฝุ่น PM2.5 มากเกิน 100 มคก./ลบ.ม. ต่อวัน ทำให้สมรรถภาพปอดลดลง และเพิ่มความ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคปอดและหัวใจ รวมทั้งมะเร็งปอด นอกจากนี้ อันตรายจาก PM2.5 อาจเกิดขึ้นไม่เพียงแค่วันที่ค่าฝุ่นสูง แต่ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบได้ถึง 7 วันหลังจากสัมผัส การป้องกันสำหรับผู้ที่มีโรคปอดคือ ลดกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน สวมใส่หน้ากากที่กรองฝุ่นได้ เช่น N95 หรือหน้ากากอนามัยแบบสองชั้น</p> <p>- นพ.ศุภกร ตูย์ไตรรัตน์ นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ช่วงที่ค่าฝุ่นสูงตั้งแต่ 20 ม.ค. 68 เป็นต้นมา จำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการ “คลินิกมลพิษออนไลน์” ผ่านระบบ “หมอพร้อม” สูงขึ้น กลุ่มที่มีอาการกำเริบจะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด ส่วนคนไม่มีโรคประจำตัวได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ความรุนแรงน้อยกว่า</p> <p>นวัตกรรมมุ้งสูฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, mcof)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ.สธ. พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดย นพ.ทศพร เผยพบมีผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับการสัมผัสฝุ่น PM2.5 สธ.จึงได้จัดทำมุ้งสูฝุ่นเพื่อช่วยลดฝุ่น โดยพัฒนาต้นแบบจากคณะวิศวกรรม มช. ใช้งบประมาณไม่เกิน 3,000 บาท ประชาชนสามารถทำเองได้ จากการศึกษาใช้งานพบมีประสิทธิภาพลดฝุ่นได้ถึง 36.3-75%</p> <p>- พญ.อัมพรกล่าวว่า การนอนพักรักษาตัวที่ รพ.แต่ละครั้งจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทต่อครั้ง แต่มุ้งกันฝุ่นมีการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอัตราการนอน รพ.ของผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง หอบหืด หรือโรคทางเดินหายใจ จึงเป็นนโยบายของรัฐมนตรีที่มุ่งสู่ผลให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในพื้นที่เปื้อนฝุ่นให้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นเพิ่มขึ้นถึง 65 จังหวัด ภาครัฐจึงต้องเร่งขับเคลื่อนจัดหามุ้งกันฝุ่นเพื่อดูแลประชาชน</p> <p>มาตรการควบคุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thaigov, INN, prd., thaigov thebetter)</p> <p>- นายจिरูย ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ปภ.ช.) ที่ประชุม ปภ.ช. รายงานว่า ตั้งแต่ 30 ม.ค. - ก.พ.นี้ ประเทศไทยจะเผชิญกับอากาศปิดอีกระลอก ส่งผลให้ค่าฝุ่นในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ ส่งจดหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น และยกระดับมาตรการต่าง ๆ แต่ในระยะเร่งด่วนในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐาน ให้ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้มากที่สุด โดยได้สั่งการให้ สธ. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมทีมแพทย์เข้าดูแลประชาชน โดยเฉพาะ 5 กลุ่มเสี่ยง จัดทีมพิเศษดูแลสุขภาพระดับจังหวัดและระดับอำเภอ</p> <p>แจกหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, talksonline)</p> <p>- สสจ.นครปฐมเดินหน้าประชาสัมพันธ์พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก พระภิกษุ หญิงมีครรภ์ โดยวางมาตรการประชาสัมพันธ์ เน้นประชาชนทั่วไปเสี่ยงไม่ออกกำลังกายในที่แจ้ง ติดตามดูแลผู้ป่วยเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก พร้อมติดตามคำสั่งการ ผวจ.นครปฐม ที่ให้ รพ.สต. และรพ.ต่างๆ ในจ.นครปฐม มีการเฝ้าระวังและจัดระบบตามสถานการณ์ โดยมีสสอ. เป็นผู้ดูแลและทุกหน่วยในสังกัดออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่วงนี้</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การคัดเลือกเลขาธิการ สพฉ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, thaipbs, ฐานเศรษฐกิจ, Mgronline, Ch3plus, Nationtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสรรหาเลขาธิการ สพฉ. สมัยวาระการดำรงตำแหน่งปี 2568-2572 ออกไปอีก 15 วัน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ นับแต่วันที่ประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งมอบหมายให้เลขาธิการ สพฉ. ศึกษาการใช้โดรนขนาดใหญ่อย่างละเอียดเพื่อส่งยาฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล และศึกษาการปรับแก้ข้อกำหนดให้รองรับการใช้เทคโนโลยีในอนาคต</p>	
<p>สั่งปิดคลินิกเสริมความงาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, brighttv, teroasia, bugaboo, ch3, ch7, one31) เพจเป็นหนึ่ง</p> <p>- มูลนิธิเป็นหนึ่งพาตัวแทนผู้เสียหายยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รว.สธ. หลังเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านเกษตรวมมิตร แต่ถูกหมอศัลยกรรมเถื่อนผ่าตัดเสียโฉม กลายเป็นแผลพุพอง ไร้การ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เยี่ยมยา พบว่าหมอคณดังกกล่าวเคยถูก ตร.จับกุมในคดีฉ้อโกง สวมรอยใช้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เข้าทำงานตามคลินิกอื่นๆ อีกหลายแห่ง ทั้งที่มีวุฒิ ม.6 เท่านั้น คาดมีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 15 คน</p> <p>ต่อมา นายกองตรีธนกฤต พร้อมด้วย นพ.วิฑิต รองเลขาฯ อย. นพ.กรกฤษ รองอธิบดีกรม สบส. จนท.อย.-สบส. และมูลนิธิ เป็นหนึ่ง ร่วมกันเข้าตรวจสอบคลินิกดังกล่าว พบสถานประกอบการเข้าข่ายมีความผิดชัดเจน คือ ทำหัตถการโดยไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการ จบเพียงชั้น ม.6 และไม่มีใบประกอบวิชาชีพ อีกทั้งยังใช้สถานที่ อุปกรณ์ และยาไม่ถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวอย่างน้อย 7 วัน และจะเรียกเจ้าของมาชี้แจง รวมถึงแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมส่งเรื่องให้แพทย์สภาตรวจสอบ แพทย์ทั้งหมดของคลินิกกว่ารู้เห็นให้แพทย์ปลอมมาให้บริการหรือไม่</p>	
<p>การพัฒนาคลังข้อมูลภาพทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, hfocus, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.พัฒนาระบบฐานคลังข้อมูลภาพทางการแพทย์ (MOPH Imaging HUB) เพื่อเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์แบบศูนย์กลาง ภายใต้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ISO) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพที่ปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันระบบฯ สามารถอัปโหลดและเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติแล้วกว่า 300,000 ภาพ นำร่องในเขตสุขภาพที่ 8 และขยายผลการใช้งานทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายฐานข้อมูลภาพทางการแพทย์ 1-3 ล้านภาพภายในปีนี้ และจะพัฒนาระบบการปรึกษาภาพถ่าย (MOPH Imaging HUB Consultant) ระหว่างบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลกับผู้เชี่ยวชาญในศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการดูแลรักษาผู้ป่วยและแบ่งเบาภาระงานให้กับบุคลากรการแพทย์</p>	
<p>การรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. เผย ล่าสุด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานการพยาบาลการรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ในรพท. รพท. โดยเห็นควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานการพยาบาลการรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ในรพท.รพท. 6 แห่ง พร้อมหลักเกณฑ์ประเมิน และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีผู้ตรวจฯ เป็นประธาน มีผลบังคับใช้แล้ว</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, FM91bkk, thailandplus, thaiger, thaigov)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวถึงกรณีเพชบุ๊ก Khon Kaen Link เปิดเผยประกาศ สนง.ปศุสัตว์ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ หลังพบโคเนื้อและสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดออกไปยังพื้นที่อื่น ว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากสุนัขที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ไปกัดวัวในพื้นที่ทำให้วัวติดเชื้อ จากนั้นก็มีการนำวัวที่ตายมาทำอาหาร ได้มอบหมายให้ สสจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว และยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เน้นย้ำประชาชนไม่ควรนำเนื้อวัวที่ป่วยตายมารับประทาน การประกอบอาหารต้องปรุงสุกทุกครั้ง หากพบสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สสจ.ขอนแก่นได้มีการค้นหาติดตามผู้สัมผัสสัตว์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังมีการพบเชื้อในสัตว์เกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ สัตว์ที่มีการติดเชื้อสูงสุดคือ สุนัข รองลงมาคือ วัว ควาย ในกรณีหากถูกสุนัขกัด WHO จึงจัดระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกรณีที่มีการรับประทานเนื้อวัวที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่ทำให้สุกเป็นความเสี่ยงในระดับที่ 2 จาก 3 ระดับ แนะนำให้ผู้บริโภคเนื้อวัวดังกล่าว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- นพ.ติเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกและน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ จากสัตว์ติดเชื้อไม่ทำให้เกิดโรค การติดเชื้อที่สำคัญที่สุดคือการสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ผ่านการถูกกัด ข่วน เลีย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกกัดหรือมีการสัมผัสกับน้ำลายให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ นาน 10 - 15 นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุด และกักพื้นที่สัตว์ที่สงสัยดูอาการอย่างน้อย 10 วัน และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งตรวจหาเชื้อ</p> <p>นายอนุกุล พุกพานิชย์ศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความหนาแน่นพบโคติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสอบสวนหาสาเหตุของการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกิดโรค ขณะนี้ยังไม่พบสัตว์ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม และประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p>	
<p>คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2568 ลงพื้นที่วัดลำดวนสุริยवास ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน โดยมี นางวินิจ คามะปะโน อสม.บ้านพันดอน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการคัดเลือกและยังดำรงตำแหน่งกำนัน ต.พันดอน นำเสนอผลงานและการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในปีนี้ได้คัดเลือก อสม.จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ชัยนาท และอุดรธานี โดยผลการคัดเลือกระดับชาติจะประกาศในเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกย่อง อสม.ที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม</p>	
<p>การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>-ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ โปสต์เพชบุ๊คส่วนตัวถึงผู้สมัครเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ แสดงความคิดเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย โดยมองว่าต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องการจ่ายค่ารักษาพยาบาล การพัฒนาระบบการส่งต่อ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่อผู้ป่วย และจัดทำงบประมาณให้เพียงพอ พร้อมเสนอ 10 ประเด็นในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการนำปัญหาสุขภาพทั้งหมดมาเรียงลำดับความสำคัญและพิจารณาว่าปัญหาไหนควรมาก่อนและทำได้จริงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบสุขภาพประชาชน และควรทำการประชาสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาอย่าโฆษณาเกินความเป็นจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการเป็นความหวังดีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย</p>	
<p>บอร์ด สปสช.ปรับอัตราจ่ายบริการ NIPT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช. ได้พิจารณาภาวะการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีไม่ลูก้า หรือ NIPT โดยเห็นชอบบริการตรวจคัดกรอง NIPT ให้เป็นทางเลือกหลักสำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการตรวจอาการดาวน์ในการตั้งครรภ์ เพื่อสนับสนุนให้เข้าถึงการตรวจด้วยวิธีการที่มีความแม่นยำมากขึ้น พร้อมกันนี้ บอร์ด สปสช. ยังได้เห็นชอบการปรับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT ในอัตราเหมาจ่ายรวมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจเพิ่มเป็น 2,700 บาทต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง ซึ่งคาดว่า ต้องใช้งบประมาณสำหรับการคัดกรอง NIPT รวมประมาณ 644.20 ล้านบาท โดยที่ประชุมฯ ยังมอบให้ สปสช. ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการกรณีดังกล่าว และให้มีผลใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศ พร้อมกับให้จัดระบบกำกับติดตามการเข้าถึงบริการ และการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>รถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-รศ.ทพ.แสวง โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมรถทันตกรรมเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 18 คัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. เพื่อให้บริการทันตกรรมกับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ภายใต้ต้นทุน 30 บาทรักษาทุกที่แล้ว และพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือน ม.ค. 2568 นี้ ใน 3 กลุ่มทั่วประเทศ “ผู้ต้องขัง – กลุ่มเปราะบาง – คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล” ตั้งเป้าปี 68 เพิ่มจำนวนรถทำฟันมากขึ้น</p>	
<p>HA National Forum ครั้งที่ 25</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เชิญชวนโรงพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีระดับประเทศ HA National Forum ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มี.ค. 2568 ซึ่งในปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability” สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อความยั่งยืนในอนาคต</p>	
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแบริฟิก, js100, INN, thethaipress, hfocus, lokwannee)</p> <p>- มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เครือข่ายสื่อมวลชนขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อสังคมไทยยั่งยืน โดยการสนับสนุนของ สสส.จัดเสวนาเรื่อง "ซ่าแหละร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์... สังคมไทยได้อะไร" เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 68 ณ รร.เบสเวสเทิร์น กทม. โดยสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นร่วมกัน เสนอให้ตัวแทนองค์กรเอกชนที่อยู่ในคณะกรรมการควบคุมฯ ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง หากเกิดผลกระทบจากการบริโภคแอลกอฮอล์ แม้รัฐบาลตัดประเด็นนี้ออก แต่ยังสามารถแก้ไขในชั้นสภา นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรา 30 ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ อาจทำให้ควบคุมอายุและภาวะมีเมามาของผู้ซื้อได้ยาก และมาตรา 29 ที่ห้ามขายแอลกอฮอล์ให้ผู้มีเมมา แต่มีการตัดคำว่า "ครองสติไม่ได้" ออก ทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องการตีความคำว่ามีเมมา ส่วนการโฆษณา มีข้อกังวลเรื่องการใช้อ AI ในการสร้างเนื้อหา ไม่ได้เป็นตัวบุคคลที่ทำการโฆษณา ผู้ใช้คำสั่ง AI จะมีความผิดอย่างไร และกรณีที่บริษัทต่างชาติทำโฆษณาเข้ามาในไทยว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่</p>	
<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, NBT)</p> <p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร สำหรับปีนี้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.ดร.โทนี ฮันเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา สถาบันซอลท์เพื่อการศึกษาชีววิทยา และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.ดร.โจนาธาน พี.เซฟเฟิร์ด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผอ.สถาบันนวัตกรรมทางอาชญากรรม ความมั่นคงและการสืบสวน ม.คาร์ดิฟฟ์ สหราชอาณาจักร</p>	
<p>กรม.เคาะแล้วสร้าง"รพ.ม.อ.ภูเก็ต"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thecoverage)</p> <p>- กรม.อนุมัติ "โครงการ รพ.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต" ใช้งบ 3,140 ล้านบาท ตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางขนาด 300 เตียง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาโรคซับซ้อนในพื้นที่อันดามัน รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว เน้นการบริการระดับตติยภูมิ การแพทย์แม่นยำ การแพทย์ทางไกล และการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับ Premium ซึ่งเป็นการให้บริการรักษาแบบเฉพาะทางและโรคที่มีความซับซ้อนเพื่อเสริมการให้บริการของ รพ.สังกัด สส. ในพื้นที่อันดามัน รวมถึงการผลิตและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Phuket Health Sandbox มีระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ปี (2569-2572)</p>	
<p>ฟ้องบริษัทยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestatestimes)</p> <p>-Merck & Co., Inc. บริษัทผู้ผลิตยาอันดับ 2 ของสหรัฐฯ กำลังเผชิญคดีฟ้องร้องจากการทำตลาดวัคซีน Gardasil ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็ง HPV หลังจากที่มียารายงานว่าพบผลข้างเคียงรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นที่รับวัคซีน มีอาการไมเกรนรุนแรง ปัญหาด้านความจำ อัมพาตชั่วคราว โรคหัวใจ ระบบย่อยอาหารอ่อนแรง และอาการบาดเจ็บอื่นๆ ในขณะที่วัคซีนดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับ Merck ถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023</p> <p>ล่าสุด ทนายความของหญิงชาวออสเตรเลียยื่นฟ้อง Merck ฐานให้ข้อมูลเท็จและปกปิดผลข้างเคียงของวัคซีน โดยกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง ขณะที่ทนายความของ Merck ยืนยันว่าจะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และปฏิเสธว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับวัคซีน ทั้งนี้ Merck เคยมีประวัติจ่ายค่าเสียหายมหาศาลในคดียา Vioxx เมื่อปี 2007 ซึ่งต้องจ่ายเงินชดเชยกว่า 4,850 ล้านดอลลาร์ หลังพบว่ายาดังกล่าวทำให้เกิดอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยจำนวนมาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าบริษัทได้ทำการทดลองยาในยูเครนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกเปิดเผยจากเอกสารที่กองทัพรัสเซียยึดได้</p>	
<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ยุกันดา ยีน ยัน ไวรัสอีโบล่ากำลังระบาดในเมืองหลวง โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ผู้เสียชีวิตเป็นบุตรพยาบาลของโรงพยาบาลรับส่งผู้ป่วย และมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอีก 44 ราย โดยในจำนวนนี้ 30 รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์</p>	